



## สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย สรุปข่าวประจำสัปดาห์



วันที่ 13 - 19 กรกฎาคม 2554

### เดือนปริมาณข้าวโลกจะดิ่งลดฮวบไปอีก 10 ปี เพราะถูกลดพื้นที่ผลิต-ข้าวไทยจ่อแพงขึ้น

รอยเตอร์รายงานว่ นักวิเคราะห์ประเมินปริมาณผลิตข้าวเกินตลาดของโลกคาดว่าจะลดลงในช่วงอีก 10 ปี ข้างหน้าหากประเทศชั้นนำในการผลิตข้าว เช่น ไทย และเวียดนาม ต้องสูญเสียพื้นที่ผลิตข้าวให้แก่อุตสาหกรรม และสภาพดินฟ้าอากาศที่เลวร้ายขึ้น และส่งผลให้ราคาข้าวอยู่ในระดับสูงในขณะที่ความต้องการบริโภคข้าวของประชากรโลกเพิ่มขึ้น

โดยองค์การอาหารโลกระบุว่า ปัจจุบัน ประเมินว่า โลกมีปริมาณผลิตข้าวเกินตลาด 2 ล้านตัน ในช่วงอีก 3 ปีข้างหน้า แต่คาดว่าจะลดลงเหลือ 90% เพียง 2 แสนตัน ก่อนสิ้นศตวรรษนี้ ขณะที่หน่วยงานความร่วมมือและการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ มองว่า ราคาข้าวในตลาดโลกจะยังคงอยู่ในระดับสูงต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2007-2008 โดยราคาข้าวได้พุ่งขึ้นกว่า 40% ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ดังกล่าวอาจเลวร้ายขึ้นในช่วงอีก 10 ปี ข้างหน้า หากผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่เช่น ไทย และเวียดนาม ได้แปลงพื้นที่ผลิตข้าวเพื่อใช้ประโยชน์อื่น ๆ เช่น อุตสาหกรรม รวมถึงปัจจัยลบอื่น ๆ เช่น การขาดแคลนน้ำ และแรงงานผลิตข้าว รวมทั้งความพยายามที่ล้มเหลวในการเพิ่มพูนการผลิต

นอกจากนี้ นักค้าข้าวและนักวิเคราะห์ต่างมองเช่นเดียวกับองค์การอาหารโลก และยังชี้ว่า ความเคลื่อนไหว ไต ๆ ของรัฐบาลใหม่ไทยที่จะแทรกแซงตลาดข้าว อาจส่งผลให้ราคาข้าวไทยถีบตัวแพงขึ้นด้วย

รายงานระบุว่า เมื่อปี 2006 ราคาข้าวไทยเกรดบี 100% อยู่ที่ระดับ 380 ดอลลาร์ต่อตัน และในปี 2008 ไทยมีราคาข้าวแพงทุบสถิติเป็นประวัติการณ์ ที่ราคาตันละ 1,080 หลังจากรัฐบาลในยุคนั้นมีมาตรการที่จะสนับสนุนการประกันราคาข้าว คล้ายรัฐบาลชุดใหม่ ขณะที่ราคาข้าวไทยในปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 550 ดอลลาร์

อย่างไรก็ตาม ราคาข้าวที่เพิ่มสูงขึ้นได้ส่งผลให้ไทยและเวียดนามกระตุ้นให้เกษตรกรผลิตข้าวมากขึ้น แต่ นักวิเคราะห์ประเมินว่า ในช่วงอนาคตไม่กี่ปีนี้ ไทยและเวียดนามไม่น่าจะผลิตข้าวได้เกินกว่าปัจจุบัน โดยปัจจุบัน ไทยมีพื้นที่ผลิตข้าวเพียงจำนวน 22.5 ล้านเอเคอร์ เหตุเพราะการขาดแคลนที่ดิน และไทยกำลังพยายามผลิตข้าวพันธุ์ผสมเพื่อช่วยเพิ่มผลผลิตข้าวประจำปี ให้เป็นจำนวน 35 ล้านตันก่อนปี 2015 โดยนักวิเคราะห์ระบุว่า ไทย จำเป็นจะต้องรักษาพื้นที่ปลูกข้าวในระดับปัจจุบัน เพื่อที่จะสามารถเพิ่มผลผลิต และคงศักยภาพในการผลิตข้าวเพื่อเลี้ยงประชากรในประเทศ รวมทั้งการรั้งอันดับหนึ่งของประเทศผู้ผลิตข้าวรายใหญ่ของโลก

ที่มา มติชนออนไลน์

### "ข้าวถุง"ขึ้นราคาต้นทุนพุ่ง นโยบายรับจำหน่ายมีนหันห้าพันพิษโรงสีแห่ตุน

ผลจากนโยบายหาเสียงของพรรคเพื่อไทยที่ประกาศให้การอุดหนุนชาวนาด้วยการรับจำหน่ายข้าวชาวดันละ 15,000 บาท ข้าวหอมมะลิตันละ 20,000 บาท ได้ส่งผลกระทบต่อวงการค้าข้าวอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการค้าข้าวถุงภายในประเทศ ที่เริ่มเคลื่อนไหวในการขอปรับขึ้นราคาข้าวบรรจุถุงขนาด 5 ก.ก. ในขณะที่กรมการค้าภายในผู้รับผิดชอบโดยตรงในเรื่องของราคาสินค้ายังไม่มีการดูแลผู้บริโภครที่จะได้รับผลกระทบออกมา

นายสมเกียรติ มรรคยาธร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) เจ้าของแบรนด์ข้าวถุงตรามานุกุญชรอง ในฐานะนายกสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย กล่าวกับว่า ขณะนี้

ผู้ประกอบการข้าวถุงไม่สามารถหาซื้อข้าวสารในปริมาณที่ต้องการจากโรงสีได้ ส่งผลให้เกิดภาวะ Short cut หรือ วัตถุประสงค์ขาดแคลนจากปัจจุบันที่ผู้ประกอบการทั้งระบบมีสต็อกข้าวที่สามารถนำมาบรรจุเป็นข้าวถุงเหลืออยู่ไม่เกิน 2 เดือน

"สมาชิกบอกผมว่า หาซื้อข้าวไม่ได้ โรงสีซึ่งเป็นซัพพลายเออร์ขายข้าวสารให้ในปริมาณที่ลดลงอย่างผิดปกติ จากที่เคยขายให้ตลอดละ 10,000-20,000 ตัน เหลือเพียง 200-300 ตัน เราไม่มีข้าว บางรายทางโรงสีข้าวแจ้งเข้ามาว่า พร้อมทั้งจะขายเพิ่มขึ้นแต่ไม่ใช่ราคานี้ เราก็อซื้อไม่ได้ก็เพราะ ต้นทุนสูง ไม่สามารถขายข้าวถุงในราคาปัจจุบันได้ ตอนนี้อยู่ทุกคนนำข้าวสารในสต็อกออกมาผลิต คาดว่า จะมีอยู่ประมาณ 100,000-200,000 ตัน ผลิตเป็นข้าวถุงได้ไม่เกิน 1 เดือน ถึงตอนนั้นหากปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข ข้าวถุงก็จะขาดหรือต้องปรับราคาตามต้นทุนราคาข้าวที่เพิ่มขึ้น"

อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตว่า ข้าวเปลือกนาปรังได้ออกสู่ตลาดมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ได้เก็บเกี่ยวไปจนหมดแล้ว ส่วนข้าวนาปรังกรอบใหม่จะออกในช่วงปลายเดือนสิงหาคมต่อต้นเดือนกันยายน ดังนั้นต้นทุนข้าวเปลือก (พฤษภาคม-มิถุนายน) ของโรงสีจึงไม่น่าสูงมาก แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็คือ โรงสีไม่ยอมขายข้าวให้หรือขายให้ก็ลดปริมาณลง พร้อมกับมีการประกาศปรับราคาข้าวเปลือกเจ้า (นาปรังปี 2554) ขึ้นไประหว่าง 10,800-11,500 บาท/ตัน จากที่เคยขายกันก่อนหน้านี้แค่ 7,900-8,300 บาท/ตัน ส่วนข้าวหอมมะลิขึ้นไปถึงตันละเกือบ 28,000 บาท

"ราคาข้าวภายในประเทศสูงขึ้นอย่างผิดปกติ ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากนโยบายหาเสียงของพรรคเพื่อไทยที่ประกาศจะรับจำนำข้าวขาว 15,000 บาท/ตัน ข้าวหอมมะลิ 20,000 บาท/ตัน พอหาเสียงออกไปอย่างนี้ราคาข้าวถีบตัวขึ้นอย่างแรงภายใน 1-2 สัปดาห์ ตอนนี้อยู่ข้าวหอมมะลิขึ้นไป 3,000 บาท/ตัน หรือคิดเป็นข้าวสารหอมมะลิ 3 บาท/ก.ก. ข้าวขาวขึ้นไปอีก 1.50-2 บาท/ก.ก. ถ้าเทียบต่อข้าวถุงหอมมะลิ 5 ก.ก.มันต้องมีอีก 15 บาท/ถุง ซึ่งราคานี้ยังไม่ได้อคิดรวมค่าปรับปรุงคุณภาพข้าว ส่วนข้าวขาวต้องมีอีก 10 บาท/ถุง จึงจะสามารถสะท้อนราคาข้าวที่ปรับขึ้นไปได้" นายสมเกียรติกล่าว

ล่าสุดมีรายงานข่าวเข้ามาว่า นางวัชรี วิมุกตายน อธิบดีกรมการค้าภายใน ได้เรียกผู้ประกอบการข้าวถุงเข้ามาหารือในสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยทางผู้ประกอบการได้แจ้งสถานการณ์โรงสีข้าวลดปริมาณการขายข้าวสารลงไปจนถึงไม่ยอมขายในราคาเดิม แต่ขอปรับราคาขายข้าวเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นราคาข้าวที่ Over ไปจากความเป็นจริงของตลาด ทางกรมการค้าภายในก็เห็นด้วยในประเด็นนี้ พร้อมกับขอความร่วมมือให้ตรึงราคาจำหน่ายข้าวถุงต่อไป

"ทางสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงแจ้งว่า โอกาสในการตรึงราคามีน้อย แต่จะพยายามอย่างน้อยในช่วง 1 เดือนที่ยังมีสต็อกข้าวเก่าอยู่ แต่ถ้าสต็อกหมดลงแล้วก็คงยาก เพราะต้นทุนราคาข้าวจากโรงสีถูกปรับเพิ่มขึ้น ราคาสูงของก็มีน้อย พร้อมกับเรียกร้องให้กรมการค้าภายในเข้ามาช่วยเหลือเรื่องข้าวชอร์ตในตลาด หากยังแก้ปัญหาไม่ได้แล้วทางกลุ่มผู้ประกอบการข้าวถุงมีความจำเป็นต้องขอปรับขึ้นราคาพรวดเดียวอีก 10-15 บาท/ถุง (5 ก.ก.) ผู้บริโภคอาจจะช็อกก็จะยิ่งเดือดร้อนไปกันใหญ่ ความจริงเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าทางกลุ่มผู้ประกอบการข้าวถุง เสนอให้นำข้าวในสต็อกรัฐบาลออกมาขายให้ผู้ประกอบการทำข้าวถุง ทางกรมการค้าภายในบอกว่า ยังไม่ถึงเวลา ไม่มีคนสั่งระบายข้าวต้องรอรัฐบาลชุดใหม่" แหล่งข่าวกล่าว

ทางด้านนายชาญชัย รัชนีชนานนท์ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย กล่าวว่า ในตลาดไม่ได้เกิดภาวะขาดแคลนข้าว โรงสีมีข้าวพร้อมขายให้กับผู้ประกอบการข้าวถุงตลอดเวลา แต่ไม่ใช่ซื้อในราคาเดิม เพราะข้าวในตลาดได้ปรับขึ้นราคาไปแล้วจากสาเหตุ 1) ข้าวเหลือน้อยลงในช่วงปลายปี ประกอบกับ 7 เดือนแรกมีการส่งออกข้าวออกไปแล้วถึง 7 ล้านตัน ซึ่งเป็นปริมาณที่สูงมาก ขณะที่เป้าหมายการส่งออกปีนี้กำหนดไว้ที่ 10 ล้านตัน ยังเหลือระยะเวลาอีกตั้ง 5 เดือน 2) ตลาดข้าวอยู่ในช่วงรับรู้การปรับเปลี่ยนนโยบายข้าวใหม่ หรือจากการประกันราคามาสู่การรับจำนำเดิมการประกันราคาข้าวประกาศราคาอ้างอิงออกมาที่ตันละ 9,000 บาท ทุกคนรู้ว่า ข้าวต้องขายไม่เกินราคานี้ ซึ่งไม่สะท้อนราคาที่แท้จริงที่ข้าวควรจะต้องขึ้นไปถึงตันละ 10,000 บาท

"ผมบอกได้เลยว่า ปัจจุบันหมดยุคข้าวราคาถูกไปแล้ว ราคาข้าวในประเทศต้องสะท้อนความเป็นจริง ผมเองไม่ได้ดูที่ผู้ประกอบการ แต่ต้องการให้ชาวนาขายข้าวในราคาที่สูงขึ้น หากกลัวว่า ข้าวภายในประเทศจะขาดแคลน รัฐบาลจะต้องแก้ไขโดยการกำหนดราคาส่งออกขั้นต่ำ ไม่ใช่ปล่อยให้ผู้ส่งออกไปขายตัดราคาตัวเองแล้วมาคร่ำครวญข้าวภายในประเทศ สมมติห้ามส่งออกต่ำกว่าตันละ 600 เหรียญ แบบนี้ข้าวเหลือเพียงพอต่อการบริโภคภายในแน่ เพราะมันเป็นผลทางจิตวิทยา" นายชาญชัยกล่าว

สำหรับราคาจำหน่ายข้าวถุง (5 ก.ก.) ปัจจุบันเป็นราคาที่ถูกกำหนดไว้ตั้งแต่ปี 2551 ประกอบไปด้วยข้าวหอมมะลิ 100% คัดพิเศษ 250 บาท, ข้าวหอมมะลิแท้ 170 บาท, ข้าวหอมปทุม 100% 190-200 บาท, ข้าวขาวคัดพิเศษ 135 บาท, ข้าวขาว 100% ชั้น 2 123-150 บาท และข้าวขาว 15% ราคา 103 บาท

**ที่มา ประชาชาติธุรกิจ**

## **กระทรวงเกษตรฯ ร่วมกับจีนทำตรารับรองกำกับข้าวหอมมะลิไทยที่ส่งไปจีน**

นายวิฑูรย์ สุทธิมีชัยกุล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจากสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจำกรุงปักกิ่ง และฝ่ายการเกษตรประจำกรุงสูลใหญ่ ณ นครกว่างโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ว่า มีการปลอมปนข้าวหอมมะลิของไทยที่ส่งไปจำหน่ายในตลาดจีนในช่วงที่ผ่านมา จนเป็นเหตุให้การส่งออกข้าวหอมมะลิของไทยลดลงจากเดิมเป็นจำนวนมาก เนื่องมาจากการที่ข้าวหอมมะลิของไทยถูกผู้บริโภคในจีนจัดให้เป็นข้าวในระดับพรีเมียม และมีราคาสูง ทำให้เกิดแรงจูงใจในการนำข้าวเมล็ดยาวสายพันธุ์ที่ใกล้เคียงกับข้าวหอมมะลิของไทย แต่มีราคาถูกกว่า มาผสมปลอมปน จำหน่ายในตลาดข้าวของจีน ดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบ และกักกันโรคแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (AQSIQ) ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านการกำกับในระดับกระทรวงของจีน ได้ร่วมกันหาวิธีในการแก้ไขปัญหาการปลอมปนดังกล่าว โดยให้มีตรารับรองเพื่อใช้แสดงว่าข้าวในบรรจุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นข้าวหอมมะลิของไทย อยู่บนถุงบรรจุสินค้า โดยประกอบด้วยตราสัญลักษณ์ของ CCIC ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างไทย-จีน ที่มีหน้าที่ในการตรวจรับรองสินค้าจากประเทศไทยไปยังจีน และตรารวงข้าว ซึ่งเป็นตราสัญลักษณ์ที่กำหนดโดยกระทรวงพาณิชย์ของไทย กำกับอยู่บนถุงซึ่งจะเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แสดงว่าข้าวที่บรรจุอยู่ในถุงดังกล่าว เป็นข้าวหอมมะลิคุณภาพของแท้ที่ไม่มีการปลอมปน ทั้งนี้ ขั้นตอนการบรรจุสินค้าข้าวหอมมะลิ และการตรวจรับรองจะดำเนินการในประเทศไทย โดยฝ่ายไทยและจีนจะร่วมตรวจสอบในพื้นที่ เพื่อป้องกันการปลอมปนอีกชั้นหนึ่ง สำหรับการดำเนินการดังกล่าว ได้เริ่มต้นไปแล้วเมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา และได้รับความสนใจจากเกษตรกร ผู้บริโภค รวมทั้งสื่อมวลชนของจีนเป็นอย่างมาก โดยแนวทางการใช้ตรารับรองฯ นี้ จะเป็นส่วนสำคัญในการแก้ปัญหาปลอมปนได้ในระดับหนึ่ง อันจะช่วยให้การส่งออกข้าวมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวอีกว่า มาตรการดังกล่าวเป็นความพยายามของฝ่ายไทยและจีนที่จะแก้ปัญหาการปลอมปนข้าวหอมมะลิของทั้งสองประเทศ ซึ่งจีนถือเป็นคู่ค้าและผู้นำเข้ารายใหญ่ของไทย ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวเป็นผลมาจากการประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิค ภายใต้ความตกลง SPS ไทย-จีน หรือ JTC-SPS ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 22-25 ตุลาคม 2552 ณ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยนายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายหวัง โหย่ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบ และกักกันโรค แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (AQSIQ) ได้หารือร่วมกันในแนวทางด้านการควบคุมมาตรฐานสินค้าเกษตรในทุกสายสินค้า จนทำให้สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาการปลอมปนข้าวหอมมะลิไทยที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ผลจากการดำเนินงานดังกล่าวข้างต้น ทำให้มีการตรวจจับอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมาไทยส่งข้าวหอมมะลิของไทยไปบรรจุถุงที่ประเทศจีน ซึ่งอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้พบการปลอมปนข้าวหอมมะลิในตลาดจีน ส่งผลให้การส่งออกข้าวหอมมะลิของไทยไปจีนมีปริมาณลดลง จาก 400,000 ตันต่อปี เหลือเพียง 200,000 ตันต่อปี อย่างไรก็ตาม คาดว่าการจัดทำระบบตรวจสอบและมาตรการที่ดำเนินการร่วมกันของไทย

และจีน ในการจัดทำข้าวหอมมะลิบรรจุถุง ซึ่งมีตรารับรองจากหน่วยงานตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพสินค้า จะทำให้ การส่งออกข้าวหอมมะลิของไทยเพิ่มขึ้น โดยไทยตั้งเป้าในระยะต้น เพิ่มปริมาณการส่งออกข้าวหอมมะลิไปยังจีนในปี 2554 ให้กลับมาอยู่ที่จำนวน 400,000 ตันเหมือนเดิม

นอกจากนี้ในปี 2555-2559 รัฐบาลจีน มีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย จากการที่เป็นสังคมแห่งการผลิต (Production Base Society) มาเป็นสังคมเพื่อการบริโภค (Consumer Base Society) ที่มุ่งเน้นการนำเข้าสินค้า คุณภาพจากต่างประเทศ สำหรับการบริโภคเพื่อสุขภาพของประชาชนจีน แทนการมุ่งเน้นการส่งออกสินค้าเป็นหลัก จึงนับเป็นโอกาสของประเทศไทยในการส่งออกสินค้าข้าวหอมมะลิที่มีตราสัญลักษณ์ที่ถูกต้อง ผ่านการรับรอง คุณภาพมาตรฐาน เพื่อผู้บริโภคของจีนจะได้มั่นใจในการบริโภคข้าวหอมมะลิไทยที่ไม่มีการปลอมปน ซึ่งจะทำให้การ ส่งออกข้าวไทยในจีนมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น

[ที่มา สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์](#)

\*\*\*\*\*

## เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The VietNam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวในช่วง วันที่ 1-14 ก.ค. 2554 มีจำนวน 222,931 ตัน มูลค่า 106.737 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และการส่งออกข้าวนับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.- 14 ก.ค. 2554 มีจำนวน 4.135 ล้านตัน มูลค่า 1.953 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยปริมาณส่งออกเพิ่มขึ้น 15.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ทางด้านกระทรวงเกษตรสหรัฐ (USDA) รายงานว่า ในเดือน พ.ค. 2554 ที่ผ่านมา เวียดนามส่งออกข้าว จำนวน 685,820 ตัน แบ่งตามชนิดข้าวดังนี้ ข้าวขาว 5% จำนวน 286,981 ตัน ข้าวขาว 10% จำนวน 7,926 ตัน ข้าวขาว 15% จำนวน 92,408 ตัน ข้าวขาว 25% จำนวน 196,800 ตัน ปลายข้าวขาว 100% จำนวน 30,140 ตัน ข้าวเหนียว 30,333 ตัน และข้าวหอม (Jasmine) จำนวน 38,507 ตัน โดยส่งไปยังภูมิภาคเอเชียจำนวน 382,304 ตัน แอฟริกาจำนวน 225,037 ตัน อเมริกาจำนวน 52,336 ตัน ส่วนที่เหลือส่งไปยังตลาดในยุโรป และ CIS รวมถึง ออสเตรเลียด้วย

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร (Vietnam's Deputy Agriculture Minister) คาดว่าในปีนี้เวียดนามจะ ส่งออกได้ถึง 7.4 ล้านตัน หรือมากกว่านั้น ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรคาดว่าในปีนี้มีผลผลิตข้าวประมาณ 40.8 ล้านตัน ข้าวเปลือก เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 2.3%

[ที่มา Riceonline.com](#)

## ลาว

รัฐบาลลาวตั้งเป้าส่งออกข้าว 1 ล้านตันทุกปีตั้งแต่ปีไปจนถึงปี 2558 แม้ว่าประเทศจะประสบภัยธรรมชาติ ก็ตาม โดยแผนส่งออกดังกล่าวเป็นไปตามแผนพัฒนาสังคมเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ 6 ระหว่างปี 2554-2558 และ เพื่อรับประกันว่าจะเป็นไปตามเป้าหมายดังกล่าว รัฐบาลลาวจะส่งเสริมให้ประชาชนชาวลาปลูกข้าวมากขึ้น แม้ว่า ประเทศจะเผชิญกับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากความแห้งแล้งและอุทกภัย ที่สร้างความเสียหายมหาศาลหลายพันล้านกิบต่อปี

ในเดือน มิ.ย. ที่ผ่านมา พื้นที่ในภาคเหนือและภาคกลางของประเทศ เช่น แขวงไซยะบุรี เชียงขวาง บอริคำไซ และ แขวงเวียงจันทน์ ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากพายุไห่หมา ทำให้ผลผลิตทางการเกษตรและโครงสร้าง พื้นฐานในพื้นที่เสียหายหนัก แต่รัฐบาลลาวได้เร่งวิจัยความสามารถในการผลิตพืชผลทางการเกษตรในประเทศโดย มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาพื้นที่ราบขนาดเล็กในภาคเหนือ เพื่อให้ผลิตอาหารได้เพียงพอต่อการจัดส่งให้กับอุตสาหกรรม การผลิต

ทั้งนี้ ภายในปี 2558 รัฐบาลลาวคาดหวังที่จะผลิตข้าวให้ได้ 4.2 ล้านตันต่อปี โดยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ลาวสามารถผลิตข้าวได้เฉลี่ยปีละ 2.9 ล้านตัน ซึ่งเพียงพอแค่ความต้องการพื้นฐานของสังคมเท่านั้น จากข้อมูลของทางการประชากรลาว 6 ล้านคน บริโภคข้าวเปลือกเพียงปีละ 2.3 ล้านตันเท่านั้น ปัญหาสำคัญก็คือ ยังขาดยุ้งฉางเพียงพอสำหรับเก็บ และยังคงต้องส่งไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ขาดแคลนต่างๆ

[ที่มา ASTVผู้จัดการออนไลน์](#)

## อินเดีย

หลังจากที่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา รัฐบาลอินเดียได้อนุญาตให้เอกชนส่งออกข้าวได้แล้ว ทำให้ในขณะนี้ภาวะการค้าข้าวกลับมามีคึกคักอีกครั้ง โดยผู้ค้าข้าวกำลังมองหาข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาติจากแหล่งผลิตในแคว้น Andhra Pradesh ซึ่งเป็นแหล่งผลิตข้าวหนึ่ง (double-polished parboiled rice with 5% broken) ที่สำคัญ โดยเมื่อรวมต้นทุนค่าใช้จ่ายต่างๆแล้วราคาจะอยู่ที่ประมาณ 20,500 รูปีต่อตัน หรือ 461 เหรียญสหรัฐต่อตัน และเมื่อบวกกำไร (margin) เข้าอีกประมาณ 14-15 เหรียญสหรัฐแล้วราคาข้าวหนึ่ง 5% (5% broken parboiled) จะอยู่ที่ประมาณ 475 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอบี ซึ่งสามารถที่จะแข่งขันกับข้าวหนึ่งจากไทยและปากีสถาน (ซึ่งราคาอยู่ที่ 515-545 เหรียญสหรัฐต่อตัน) ขณะที่ข้าวขาว 5% ของไทย เวียดนาม และปากีสถานอยู่ที่ 510-540, 480-490 และ 510 เหรียญสหรัฐต่อตันตามลำดับ

ในส่วนของข้าวขาว 25% นั้น ราคาอยู่ที่ประมาณ 16,000 รูปีต่อตัน ทำให้สามารถที่จะส่งออกได้ในราคา 450 เหรียญสหรัฐต่อตัน ซึ่งต่ำกว่าราคาข้าวขาว 25% ของไทย ปากีสถาน และเวียดนามที่ 460, 500 และ 425-455 เหรียญสหรัฐต่อตันตามลำดับ

ทั้งนี้ รัฐบาลได้กำหนดให้ผู้ส่งออกแต่ละรายได้รับอนุญาตให้ส่งออกข้าวรายละ 12,500 ตัน และกำหนดราคาส่งออกขั้นต่ำ (minimum export price: MEP) ที่ 400 เหรียญสหรัฐต่อตัน

รัฐมนตรีกระทรวงการอาหาร (Food Minister) ระบุว่า รัฐบาลได้อนุญาตให้ส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาติจำนวน 10,000 ตัน และ ข้าวสาลี 40,000 ตัน ให้กับประเทศโอมานในลักษณะรัฐบาลต่อรัฐบาล (Diplomatic commitments or government-to-government deals)

สมาคมผู้ส่งออกข้าวอินเดีย (The All-India Rice Exporters Association) ระบุว่า จากการที่ในขณะนี้ประเทศอิรักได้หันมาให้ความสนใจนำเข้าข้าวบาสมาติจากอินเดียจึงอาจจะทำให้การส่งออกข้าวบาสมาติในปีการผลิตนี้เพิ่มขึ้นเป็น 3 ล้านตัน จากที่ปีก่อนส่งออกได้ 2.2 ล้านตัน โดยกว่า 80% จะส่งไปยังตลาดในตะวันออกกลาง เช่น ซาอุดีอาระเบีย คูเวต อิหร่าน รวมถึง เยเมน

มีรายงานว่า เมื่อปีที่ผ่านมา อิรักได้นำเข้าข้าวบาสมาติ (PUSA 1121) กว่า 100,000 ตัน โดยผ่านทางชายแดนประเทศจอร์แดนและคูไบ และคาดว่าในปีนี้อาจจะมีการนำเข้าถึง 0.7 ล้านตัน

หนังสือพิมพ์เพรส ทรัสต์ ออฟ อินเดีย (The Press Trust of India) รายงานอ้างการเปิดเผยของรัฐมนตรีเกษตรอินเดีย (Agriculture Minister) ที่ระบุว่าทางการตัดสินใจกลับมาส่งออกข้าวสาลีอีกครั้ง หลังเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ อินเดีย ซึ่งเป็นทั้งผู้ส่งออกและผู้บริโภคข้าวสาลีรายใหญ่อันดับ 2 ของโลก ส่งรับการส่งออกข้าวสาลีเมื่อปี 2550 หลังประสบปัญหาผลผลิตขาดแคลน เนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวน

นายกรัฐมนตรีมานโมฮัน ซิงห์ของอินเดีย ได้เรียกร้องให้มีการปฏิวัติเขียวเป็นครั้งที่ 2 เพื่อผลิตอาหารให้เพียงพอสำหรับประชากรที่กำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยคาดว่าจะแข่งขันได้ในปี 2568

ภายใต้การปฏิวัติเขียวในอินเดียเมื่อช่วงคริสต์ทศวรรษหลังปี 1960-1970 การปลูกข้าวสาลีและข้าวเจ้าพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูงสามารถเพิ่มผลผลิตได้อย่างมาก นายกรัฐมนตรีซิงห์ กล่าวในการประชุมนักวิทยาศาสตร์การเกษตรว่าการปฏิวัติเขียวครั้งที่ผ่านมาช่วยให้อินเดียสามารถเอาชนะการขาดแคลนอาหารและความอดอยากได้ และว่า ขณะนี้อินเดียกำลังต้องการปฏิวัติเขียวเป็นครั้งที่ 2 เพื่อให้ครอบคลุมและยั่งยืน ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า อินเดียต้องเพิ่มผลผลิต

เพื่อให้เพียงพอกับจำนวนประชากรที่มีถึง 1,210 ล้านคน และคาดว่าอินเดียจะเข้ามาแทนที่จีนในฐานะประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกในปี 2560

นายกรัฐมนตรีอินเดีย กล่าวว่า ภาคการเกษตรของอินเดียกำลังเติบโตในอัตรา 3% ต่อปี แต่ยังต่ำกว่าเป้าหมาย 1% และเรียกร้องให้เพิ่มงบวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตร 2-3 เท่าภายในปี 2563 เนื่องจากคาดว่าความต้องการธัญญาหารจะเพิ่มขึ้นเป็น 280 ล้านตันภายในปี 2563-2564 ทางกรอินเดียประมาณว่าผลผลิตธัญญาหารของประเทศจะเพิ่มขึ้นเป็นประวัติการณ์ถึง 241 ล้านตันในปีเพาะปลูกปัจจุบันซึ่งสิ้นสุดเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 23 ล้านตัน

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com) และ [สำนักข่าวไทย](#)

## ปากีสถาน

ทางการคาดว่าในปีงบประมาณ 2011/12 (ก.ค.-มิ.ย.) ปากีสถานจะส่งออกข้าวได้ประมาณ 4-4.5 ล้านตัน จากการที่คาดว่าผลผลิตข้าวจะมีจำนวน 6-6.5 ล้านตัน ขณะที่มีสต็อกคงเหลือจากปีงบประมาณก่อนประมาณ 1 ล้านตัน โดยความต้องการบริโภคในประเทศคาดว่าจะมีจำนวน 2.3 ล้านตัน

ในปีงบประมาณ 2010/11 ปากีสถานส่งออกข้าวได้ลดลงเหลือ 3.7 ล้านตัน จากปีก่อนหน้า (2009/10) ที่ส่งออกได้ถึง 4.6 ล้านตัน เนื่องจากปีที่แล้วปากีสถานประสบกับภาวะน้ำท่วมครั้งรุนแรงทำให้ผลผลิตลดลง

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## อินโดนีเซีย

รัฐบาลอินโดนีเซียกำลังพิจารณาแผนการที่จะนำเข้าข้าวจากประเทศอินเดีย และปากีสถาน นอกเหนือจากการนำเข้าจากไทยและเวียดนามเพียง 2 ประเทศ (Via government-to-government deals)

รัฐบาลได้มอบหมายให้สำนักงานพลธิการอินโดนีเซีย (The National Logistics Agency; Bulog) เป็นผู้นำเข้าข้าวเพื่อเก็บสต็อกไว้ 1.5-2 ล้านตัน โดยในขณะนี้กำลังพิจารณาว่าจะนำเข้าจำนวนเท่าไร และในช่วงเวลาใด

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## ฟิลิปปินส์

นาย Proceso Alcala รัฐมนตรีกระทรวงเกษตร (Agriculture Secretary) กล่าวว่า ในปีหน้าฟิลิปปินส์จะนำเข้าข้าวไม่เกิน 500,000 ตัน ลดลงจากปีที่คาดว่าจะนำเข้าเพียง 860,000 ตัน ซึ่งเป็นไปตามแผนการที่รัฐบาลจะพึ่งพาผลผลิตข้าวในประเทศให้ได้ภายในปี 2013

ในปีนี้ รัฐบาลตั้งเป้าผลผลิตข้าวเปลือกไว้ที่ 17.4 ล้านตัน และเพิ่มเป็น 19.2 ล้านตัน ในปี 2012

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## อิรัก

คณะกรรมการธัญพืชอิรัก (GRAIN BOARD OF IRAQ) ได้ตกลงซื้อข้าวจำนวน 30,000 ตัน ในราคา 627-628 เหรียญสหรัฐต่อตัน (cost and freight Iraq) จากประเทศอูรุกวัย ในการประมูลเมื่อวันที่ 10 ก.ค. ที่ผ่านมา

แหล่งข่าวระบุว่า รัฐบาลอาจจะจัดการประมูลอีกครั้งในเร็ว ๆ นี้

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)